
sþ. 391. Fyrirspurn [199. mál]
til forsætisráðherra um samráð stjórnvalda við samtök launafólks, sjómanna, bænda
og atvinnurekenda.

Frá Halldóri Blöndal.

1. Hversu var háttað samráði skv. H. kafla laga um stjórn efnahagsmála o. fl.,
nr. 13 10. apríl 1979?

2. Fulltrúar hvaða samtaka voru kvaddir til af stjórnvöldum til þess að sitja
samráðsfundi og hversu marga fundi sat hver þeirra? Hversu margir samráðs-
fundir voru haldnir á árinu 1980 og hversu margir þeirra voru í desember?

3. Verður fundargerðum af samráðsfundum dreift til þingmanna'?
4. Telur ríkisstjórnin, að umrætt samráð hafi náð þeim tilgangi, sem að val" stefnt

við setningu laganna, eða eru uppi hugmyndir um að breyta lagaákvæðum þeim,
sem samráðið varða, eða jafnvel afnema þau?


